



ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการ “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อยกย่องชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร อันเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด นั้น

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ” ได้มีมติคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ได้แก่

ลำดับที่ ๑ นางสาวสงบ ไหมสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ส ๒
ปฏิบัติ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

ลำดับที่ ๒ นางสาวจินตนา พิงพินิจ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยง
ปฏิบัติ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ ๓ นายสันทิต ฤทธิคุณ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยง
ปฏิบัติ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

ลำดับที่ ๔ นางสาวกรกันยา งามวิสัย พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ปฏิบัติ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าข้อมูลที่จะทักท้วงผลการคัดเลือกครั้งนี้ ให้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ” ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. นับตั้งแต่วันประกาศ แต่ถ้าได้ตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตคณะกรรมการฯ จะเสนอชื่อบุคลากรดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ตามลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ